

Số: 02 /FUV-FSPPM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2017

V/v tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ  
Chính sách công, năm học 2017– 2019

Kính gửi: Quý cơ quan

Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo quyết định số 819/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 16/5/2016. FUV là trường Đại học 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 02/6/2017, theo quyết định số 1943/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức hoạt động đào tạo. Trường bắt đầu tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Chính sách công khóa đầu tiên trong năm 2017. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Chính sách công được FUV kế thừa từ chương trình MPP của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) – là sáng kiến do Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard khởi xướng.

Đây là **Chương trình học bổng toàn phần** đào tạo tập trung, toàn thời gian trong vòng 18 tháng. Mục tiêu của chương trình là xây dựng nền tảng tư duy, kiến thức và kỹ năng vững chắc về năng lực phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo cho các thể hệ lãnh đạo tương lai trong khu vực nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức phi lợi nhuận, và doanh nghiệp ở Việt Nam. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường sẽ cung cấp cho học viên phương pháp xác định bản chất và các phương diện then chốt của chính sách công, giúp khám phá những giải pháp khả thi và xây dựng năng lực tổ chức để thực hiện các giải pháp này.

Đại học Fulbright Việt Nam bắt đầu tiến hành **tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Chính sách công Khóa 1** và sẽ **nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 31/8/2017**, **tổ chức thi tuyển vào ngày 09/9/2017**. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 16/10/2017.

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia học tập trung toàn thời gian trong 18 tháng tại 232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Chương trình đào tạo này dành cho những người có quyết tâm phấn đấu cao, có kinh nghiệm làm việc thực tế và đang tích cực tìm kiếm cơ hội đào tạo tốt nhất về chính sách công. Đối tượng học viên chủ yếu là các cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách, giảng viên đại học, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý ở khu vực phi lợi nhuận hay doanh nghiệp. Trường khuyến khích ứng viên nữ, dân tộc thiểu số, ứng viên đến từ khu vực công, trường đại học, viện nghiên cứu và ứng viên ở vùng sâu vùng xa tham gia.

Chúng tôi gửi kèm theo đây *thông báo tuyển sinh, mẫu câu hỏi thi tuyển sinh và thông tin về chương trình thạc sỹ Chính sách công của FUV*. Các thông tin tuyển sinh cũng được đăng tải trên trang web của Trường tại địa chỉ

<http://www.fsppm.fuv.edu.vn/apply>. Quý cơ quan có thể sao chụp các tài liệu này và gửi cho các cán bộ có nguyện vọng dự tuyển.

Chúng tôi rất mong quý cơ quan nghiên cứu, xem xét và đề cử cán bộ tham gia.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, FSPPM.

